

ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส แนะนำน้ำหอมระเหยคอลเลกชันใหม่รับซัมเมอร์



ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส แนะนำน้ำหอมระเหยคอลเลกชันใหม่รับซัมเมอร์

ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส (Lampe Berger Paris) ตะเกียงน้ำหอมต้นตำรับจากฝรั่งเศส แปรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 117 ปี แนะนำน้ำหอม 3 กลิ่นใหม่ที่เน้นสร้างบรรยากาศสดชื่นภายในบ้านและผ่อนคลายรับซัมเมอร์นี้

มิก - ฌ็องกูร์ม ซุณหะวัณ เซเล็บบนหอมมาบอกเล่าถึงกลิ่นหอมที่เป็นรักแรกพบ

น้ำหอมลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ทุกกลิ่นมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการปรุงและผสมสูตรจากผู้เชี่ยวชาญจากฝรั่งเศส ทั้งยังผ่านการทดสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ โดยมีกลิ่นหอมให้เลือกสรรตามรสนิยมและความชอบมากถึง 52 กลิ่น ทำให้ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส เป็นนวัตกรรมความหอมที่ได้รับการยอมรับจากเหล่าคนดัง ศิลปิน แฟชั่นดีไซเนอร์ นักตกต่งภายใน และผู้ที่ชื่นชอบตะเกียงน้ำหอมทั่วโลกอย่างไม่เสื่อมคลาย

“มิก - ฌ็องกูร์ม ซุณหะวัณ” หัวหน้าไฟแรงเจ้าของธุรกิจเครื่องประดับจากหินสีและวัสดุธรรมชาติแนวเครื่องราง กล่าวถึงความประทับใจหลังได้ทดสอบน้ำหอมของ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ว่า “ชอบกลิ่น Escape to Capri มากครับ เพราะทำให้นึกถึงเวลาที่ได้ไปท่องเที่ยวพักผ่อนริมทะเลสวยๆ ฟาโงๆ และลมพัดเบาๆ ทำให้รู้สึกสดชื่น ได้ฟื้นคืนพลังและมีความสุขได้มากเลยครับ โดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยเฉพาะทะเล แต่ถ้าช่วงไหนยังไม่มีเวลาไป ก็จะเลือกพักผ่อนอยู่กับบ้านและสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้สดชื่นผ่อนคลาย วิธีง่ายๆ ก็แค่จุดตะเกียงน้ำหอมในบ้านเพื่อกระตุ้นความรู้สึกสดชื่นเหมือนได้พักผ่อนอยู่ริมทะเลแล้ว ยิ่งถ้าได้กลิ่น Escape to Capri ไปใช้กับตะเกียงในคอลเลกชัน Athena ของลอมป์ เบอร์ชเย่ น่าจะเป็นคู่ที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมแล้วครับ”

ฤดูร้อนนี้ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส แนะนำน้ำหอม 3 กลิ่นใหม่ ได้แก่ กลิ่น Escape to Capri สร้างบรรยากาศสดชื่นผ่อนคลายเสมือนได้พักผ่อนอยู่บ้านพักตากอากาศริมทะเล ส่วนผสมหลักจากสารสกัดธรรมชาติอย่างมะกรูด (Top Note) ที่ช่วยกระตุ้นความรู้สึกสดชื่นได้เป็นอย่างดี เพิ่มความหอมด้วยกลิ่นของดอกโมกและดอกโบตั๋น (Middle Note) ที่ผสมผสานกันจนได้กลิ่นที่หอมละมุน ก่อนจะทิ้งทวนความสดชื่นด้วยเซดาร์วู้ด หญ้าแฝก และไวมัสส์ (Base Note) กลิ่น Audacious Cologne เป็นที่สุดแห่งความหอมที่รวบรวมสารสกัดจากพืชนานาพรรณที่ให้ความสดชื่นเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมะนาว ส้มแทนเจอริน มะกรูด ชิง เกรพฟรุท และแซนเดิลวู้ด ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ผ่อนคลายความเครียด และบรรเทาอาการอ่อนเพลียได้เป็นอย่างดี และกลิ่น Lemon Flower โดดเด่นด้วยสูตร

ที่ช่วยเพิ่มความสดใสนำหน้าร้อนด้วยกลิ่นหอมของสารสกัดจากผลไม้ตระกูลมะนาวและส้ม ไม่ว่าจะเป็นเลมอน ไลม์ ดอกส้ม พร้อมเติมเต็มความสดชื่นด้วยสารสกัดจากหญ้าแฝก ให้บรรยากาศภายในบ้านสดชื่น เย็นสบายตลอดวัน

ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ป็อบอัปสโตร์ (Lampe Berger Paris Pop Up Store) ชั้น 1 โซนเนอร์ท สยามพารากอน ซึ่งเป็นป็อบอัปสโตร์แห่งแรกในประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมและสัมผัสความงดงามของตะเกียงน้ำหอมระดับมาสเตอร์พีซมากกว่า 100 แบบและมีน้ำมันหอมระเหยให้เลือกตามรสนิยมมากกว่า 50 กลิ่น นอกจากนี้ยังมีจำหน่ายที่ ลอมป์ เบอร์ชเย่ ปารีส ทั้ง 4 สาขา (สยามพารากอน ชั้น G, กรูฟ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 5 และสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 2) และ ออสซิโนแกลอรี ทั้ง 3 สาขา (ชิดลม พาราไดซ์พาร์ค และ แฟชั่น ไอส์แลนด์)